

ที่ อว6309.FB4.3/0466/2564

23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) โครงการ “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่”  
(2) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ตามที่ พระราชบัญญัติสถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มาตรา 44 กำหนดให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหน้าที่ฯ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. ภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวนี้ หนึ่งในเป้าหมายที่ สกสว. ให้ความสำคัญ คือ การเสริมสร้างให้หน่วยงานในระบบ ววน. มีระบบ และบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง สามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาระดับชุมชนและพื้นที่ และด้วยเล็งเห็นว่า การจะบรรลุภารกิจดังกล่าว จำเป็นต้องมีผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ RDI manager (Research Development and Innovation Manager) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประกอบกับจำนวน RDI manager ที่มีอยู่ในระบบของไทยยังขาดแคลน และต้องการการหนุนเสริมทั้งทักษะและความรู้ เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานวิจัยและนวัตกรรมด้านชุมชนและพื้นที่ ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สกสว. โดยสำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ครอบคลุมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้พื้นฐาน และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในระบบ ววน. ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการ “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่” ขึ้น ดังรายละเอียดเอกสารโครงการที่ส่งมาด้วยหมายเลข (1)

ในการนี้ สกสว. ใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เพื่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการดังกล่าว โดยลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวธนาภรณ์ สำราญถิ่น หรือนางสาวลักขณา วงศ์ยะรา โทรศัพท์ 02 278 8200 ต่อ 8351 หรือ 8309 อีเมล tanaporn@tsri.or.th หรือ lakkana@tsri.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม